

Số: **94** /BC-UBND

Quảng Ninh, ngày **06** tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Văn bản số 1981/BKHĐT-KTDV ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tổng kết việc triển khai Đề án rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số KKTCK để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSNN giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh Quảng Ninh tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Thông tin chung:

Tỉnh Quảng Ninh hiện có 03 KKTCK là Móng Cái (thành phố Móng Cái), Hoàn Mô - Đồng Văn (huyện Bình Liêu), Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà).

1. KKTCK Móng Cái:

- Được thành lập theo Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm toàn bộ thành phố Móng Cái và 09 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hà. Toàn bộ diện tích tự nhiên KKT khoảng 121.197ha, trong đó diện tích đất liền là 66.197 ha và diện tích mặt biển là 55.000 ha.

- Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 18/9/2015, trong đó xác định:

+ Tính chất: Là trung tâm phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ và cảng biển của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, của vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ và đầu mối với hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc); có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng của vùng đồng bằng sông Hồng và quốc gia.

+ Mục tiêu phát triển: Phát triển KKTCK Móng Cái trở thành một cực tăng trưởng kinh tế năng động bền vững của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là KKT có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện; trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia; có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, là phòng tuyến vững chắc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

2. KKTCK Hoàn Mô - Đồng Văn: